

## Nhường máy trợ thở cho bệnh nhân trẻ hơn một linh mục Ý vừa mới qua đời

Đại dịch Virus Vũ Hán (Trung Hoa) – phát xuất từ Tàu và được cải danh nhanh chóng sau đó trở thành Virus Corona hoặc Covid-19 – đang đặt ra những thách thức cực kỳ nghiêm trọng cho các quốc gia và cho thế giới: lây bệnh mau lẹ và chết người. Cuộc sống của cả nhân loại đang bị đảo lộn lớn lao: hơn 600 triệu học sinh không thể đến trường học, các nhà thương quá tải không đủ máy thở ôxy, các nhà máy đóng cửa, công nhân nghỉ việc ở nhà, các cổng biên giới đóng chặt lại, máy bay nằm yên ở phi trường, luật giới nghiêm nhiều ngày đang thi hành tại một số quốc gia... Các thành phố lớn nổi tiếng bỗng nhiên không có một bóng người qua lại như Rôma, New York, Berlin, Paris... Thế giới hiện đại với Internet và Smartphone bỗng trở thành quá mong manh và dễ dàng sụp đổ trước con Virus Corona. Một sinh vật siêu nhỏ đang khuấy phục các cường quốc thế giới luôn tự hào về sự tân tiến hiện đại và cuộc sống giàu sang. Virus Vũ Hán bây giờ không còn của riêng một ai nữa mà là vấn đề sống còn của mọi người, của nhân loại. Thật là đau buồn khi đọc được những tin tức nhiều người đã qua đời trong bệnh viện không còn hưởng được "đặc ân" (thông thường vẫn có) là được nhìn thấy mặt gia đình nói lời chia tay vĩnh biệt và ngay cả lúc được đưa ra phần mộ rất cô đơn chỉ với cỗ quan tài của họ. Linh mục Giuseppe Berardelli được viết trong bài này cũng ra đi cô độc như thế trong giáo xứ Casnigo của ngài.



Và Giáo Hội Công Giáo chúng ta cũng bị ảnh hưởng nặng nề như thế như chưa bao giờ xảy ra để phòng ngừa lây bệnh: đóng cửa nhà thờ và không có thánh lễ cho giáo dân tham dự. Thật khác thường, ngay cả ĐGH Phanxicô cũng phải dâng Thánh Lễ và đọc kinh Truyền Tin một mình.

Nước Ý đang bị khủng hoảng to lớn về y tế. Có hơn 6.000 người qua đời vì Virus Corona, trong số đó cũng có

nhiều linh mục, con số đã hơn 50. Đức Giáo hoàng Phanxicô gần đây đã kêu gọi các linh mục Ý can đảm đến với bệnh nhân để mang đến cho họ Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể. Một trong 50 linh mục vừa mới qua đời vì dịch bệnh Corona: Cha xứ Giuseppe Berardelli của Casnigo với 3.000 giáo dân thuộc giáo phận Bergamo, miền Bắc Ý. Nghi thức an táng rất đơn sơ cho ngài và không có giáo dân tham dự vào thứ hai, 16.3.2020.

Cha Giuseppe Berardelli, 72 tuổi đã qua đời sau khi trao máy trợ thở cho một bệnh nhân trẻ tuổi hơn, tờ báo địa phương "Araberara" đưa tin hôm thứ Hai, 23.3.2020. Cha Berardelli đã được điều trị ở trong nhà thương Lovere nơi có nhiều bệnh nhân Corona ở đó. Lovere nằm trong vùng Bergamo - Bắc Ý, trung tâm địa chấn Corona có tình hình đặc biệt tàn khốc đang xảy ra. Cha Berardelli tuổi cao có sức khỏe không được tốt, nhưng cha không bao giờ đánh mất nụ cười tươi của mình, giáo dân rất kính mến cha và biết ngài luôn sẵn lòng giúp đỡ và nhiệt thành trong công việc mục vụ của mình.

Việc cuối cùng thực hiện trong cuộc đời của cố linh mục này đang gây chú ý cho mọi người trên khắp thế giới bằng một hành động từ thiện đặc biệt: nhường máy trợ thở cho một bệnh nhân trẻ hơn trong bệnh viện Lovere mà ngài không biết đến. Chỉ vài giờ sau ngài đã qua đời vì hậu quả của Virus Corona. Báo chí Ý vinh danh ngài **"chết như một linh mục" - "Morto da prete"**. Giáo dân tại làng Casnigo thương tiếc gọi ngài là một vị **"tử đạo về yêu thương người"** và "vô cùng xúc động" bởi hành động bác ái của cha Berardelli.



Khi cha Giuseppe Berardelli nhiễm bệnh, giáo xứ Casnigo đã mua riêng cho ngài một máy trợ thở, tuy nhiên ngài nói sẽ sẵn sàng nhường lại cho một người trẻ hơn ngài. Những người chăm sóc y tế cho ngài đã thuật lại như thế. Đúng như vậy, cha Berardelli đã từ bỏ sử dụng máy trợ thở, ngay cả khi cha đang cần đến nó, và đây có lẽ là bức ảnh đẹp nhất về *"linh hồn của một linh mục"*, nữ thị trưởng của vùng Fiorano, bà Clara

Poli cho biết. Cha là một linh mục biết lắng nghe mọi người - cha biết lắng nghe, bất cứ ai cần đến cha đều biết rằng có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của cha Berardelli, bà Clara vẫn thương tiếc kể lại.

Giáo dân vẫn ghi khắc hình ảnh thương mến của cha xứ khi thấy ngài ngồi chạy trên chiếc xe máy cũ Guzzi, gặp ai ngài luôn mở lời chào đầu tiên: *'pace e bene' - 'bình an và tốt lành'*. Gần 14 năm làm cha xứ tại làng Casnigo cha Giuseppe Berardelli đã để lại nhiều ấn tượng tốt và cách sống bác ái của ngài ghi đậm sâu trong tâm hồn người dân.

Bà Clara Poli cảm động vẫn kể tiếp theo: *"Một người tuyệt vời". "Tôi nhớ cha trên chiếc xe máy Guzzi cũ của cha, ngài yêu chiếc xe máy cũ này lắm và khi bạn thấy cha đi qua, cha luôn vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết, cha Giuseppe Berardelli thực sự đã mang lại an bình và niềm vui cho cộng đồng của chúng tôi"*.

Gương sống bác ái của cha Berardelli đã có nhiều người so sánh với *"Vị thánh như cha Maximilian Kolbe, người đã tự nguyện thay thế cho một người đàn ông bị kết án tử hình ở trại tập trung Auschwitz và cha Kolbe đã bị Đức quốc xã giết"*.

Trong cơn đại dịch Corona, một đám tang cho cha Berardelli không thể diễn ra, nhưng giáo dân làng Casnigo đã chào đón cha theo cách riêng của họ, vào buổi trưa ngày thứ Hai, 16 tháng 3 năm 2020, họ nhìn ra ban công nhà và chào đón cha bằng những tràng pháo tay, nhưng trong tâm nhỏ lệ với biết bao tiếc thương.

*"Cha không để chúng tôi một mình. Từ đó cha dõi theo chúng tôi và tiếp tục chạy trên mây bằng chiếc xe máy, cha có bao nhiêu dự án đang làm ở trên đó, cũng cho chúng tôi nữa..."* Vĩnh biệt cha Giuseppe Berardelli, bà Clara Poli chia sẻ lời cuối cùng.

## **Lm. Paul Phạm Văn Tuấn**

---

Theo báo Ý **Araberara**, ngày 23.3.2020:

**Don Giuseppe Berardelli morto sul campo, da prete,**

ha rinunciato al respiratore per donarlo a uno più giovane

<https://www.araberara.it/don-giuseppe-berardelli-morto-sul-campo-da-prete-ha-rinunciato-al-respiratore-per-donarlo-a-uno-piu-giovane/26523/>